

Số: 141 / KH-PGDĐT

Bến Cát, ngày 01 tháng 3 năm 2022

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy**

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư (gọi tắt là Chỉ thị số 47-CT/TW); Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 35-KH/TW ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

#### 2. Yêu cầu

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW.

- Đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. Rà soát và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW.



## II. NỘI DUNG

- Phối hợp với Công an thị xã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở trường học. Lòng ghép các nội dung, kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học theo quy định của Luật PCCC (thực hiện từ năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo).

- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc và các cơ sở trường học trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở; tự tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu vực được giao quản lý; xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, trang bị phương tiện PCCC và CNCH đầy đủ, phù hợp với quy mô, tính chất của từng cơ sở (thực hiện thường xuyên).

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Kế hoạch gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo **trước ngày 08/3/2022** (bằng văn bản giấy đồng thời gửi file mềm qua e-mail: [namthn@bc.sgdbinhduong.edu.vn](mailto:namthn@bc.sgdbinhduong.edu.vn)), định kỳ báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo về tình hình, kết quả thực hiện **trước ngày 01/12 hàng năm** (bằng văn bản giấy đồng thời gửi file mềm qua e-mail: [namthn@bc.sgdbinhduong.edu.vn](mailto:namthn@bc.sgdbinhduong.edu.vn)) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm, đúng và đầy đủ nội dung kế hoạch./.

### Nơi nhận:

- Các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, NG.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Phú Hải**